

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 11 tháng 07 năm 2023

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Ông Trương Quốc Huy – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

Bà Lê Thị Thủy – Bí thư tỉnh ủy Hà Nam

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Hà Nam

Tôi tên là: Nguyễn Hữu Tường

Địa chỉ: Thôn Đồng Thái, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Số điện thoại: 0338.251.022

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 035047000296 Ngày cấp: 19/01/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Tôi viết lá thư này để cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam và Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Hà Nam với nội dung như sau:

Ngày 07/04/2023 và ngày 15/05/2023, tôi có đơn gửi tới Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam, Thanh Tra tỉnh Hà Nam và một số cơ quan liên quan về việc tố cáo sai phạm của trong quá trình thi công của nhà thầu thi công dự án Cải tạo, nâng cấp QL 21B đoạn từ Km 41+000 đến Km 57 +950 (Chợ Dầu Ba Đa) xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng đã gây tai nạn nghiêm trọng cho con trai tôi.

Trong đơn tôi đề nghị làm rõ sai phạm của nhà thầu thi công và hỗ trợ gia đình bồi thường thiệt hại sức khỏe, tinh thần và chi phí chữa trị cho con trai tôi.

Ngày 15/06/2023, UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan làm rõ nội dung đơn của công dân, kiểm tra, các minh vụ việc tại văn bản số 2083/VPUB-TCDNC của Văn phòng ủy ban tỉnh Hà Nam.

Ngày 07/07/2023, tôi được đoàn xác minh của thanh tra tỉnh mời đến làm việc để thông qua báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn tố cáo. Sau khi được các đồng chí trong đoàn xác minh Thanh tra tỉnh giải thích và đứng ra hoà giải. Tôi cũng nhất trí với các ý kiến phân tích và phương án giải quyết của Thanh Tra tỉnh. Đến nay, gia đình tôi cũng đã nhận được hỗ trợ từ nhà thầu thi công.

Ngày 10/07/2023, tôi có làm đơn đề nghị xin rút toàn bộ đơn tố cáo với lý do nhận thấy đơn tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra xác minh và xem xét giải quyết đảm

bảo quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật. Đề nghị Thanh tra tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chấp thuận.

Qua đây, tôi xin cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam đã có chỉ đạo xử lý kịp thời tố cáo của công dân để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của Pháp luật.

Đồng thời cảm ơn Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và đoàn xác minh đã công tâm có đánh giá, phân tích, giải thích đầy đủ khách quan và đứng ra hoà giải đem lại quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tôi xin chân thành cảm ơn !

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trương
Nguyễn Thị Hồng